



## ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666  
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน ฉบับประจำวันที 20 เดือนกันยายน พ.ศ.2550 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

# แก๊งแต่งเครื่องแบบ นร.โก่งค่าตัวอ่วม! เสนอโทษจับ-ปรับหนักขึ้น

โดย ผู้จัดการออนไลน์ 20 กันยายน 2550 15:39 น.



พวกแต่งเครื่องแบบนักเรียนโก่งค่าตัวอ่วม! วงระดมสมอง พ.ร.บ.เครื่องแบบนักเรียน เสนอเพิ่มโทษทั้งจำและปรับให้หนักขึ้นสำหรับกรณีใช้ชุดนักเรียนแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ส่วนการลงโทษนักเรียนให้พิจารณา พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก ประกอบด้วย ทุกฝ่ายเห็นตรงกันควรกำหนดเครื่องแบบนักเรียนทุกระดับและทุกประเภทการศึกษา ปลัด ศธ.เตรียมขงเสนอ "วิจิตร" เพื่อนำเข้าพิจารณา กมธ.กิจการสถานีวิทยุฯ ต่อไป

เมื่อวันที่ 20 กันยายน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น ร่าง พ.ร.บ.เครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.... โดยมีนางจรรยาพร ธรณินทร์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานรับฟังความคิดเห็น ซึ่งมีผู้บริหารสถาบันการศึกษา ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นด้วย

**น.ส.ลัดดา ตั้งสุภาชัย** ผู้อำนวยการสำนักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า สังคมไทยควรมี พ.ร.บ.เครื่องแบบนักเรียน เนื่องจากบริบทของสังคมไทยยังแตกต่างจากเมืองนอก ซึ่งปัญหาเรื่องการแต่งกายไม่เหมาะสมที่พบมักจะอยู่ในระดับอุดมศึกษา ทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน ส่วนในระดับ ปวช.จะเป็นการแต่งเลียนแบบญี่ปุ่น อย่างไรก็ตาม ยังพบว่ากลุ่มนักศึกษามีการถ่ายคลิปการแต่งกายนุ่งสั้นเผยแพร่ ซึ่งกว่า 70% ของปัญหาลามก อนาคต ช่มชู้นกระทำซ้ำเราที่เกิดขึ้นมาจากแต่งกาย

“นอกจากการบังคับให้เด็กสวมเครื่องแบบนักเรียนแล้ว ยังมีกรณีที่บุคคลนำเครื่องแบบไปสวมใส่ในพื้นที่ไม่เหมาะสม เช่น สวมเครื่องแบบนักเรียนไปเป็นเด็กเชียร์เชียร์ ค่าประเวณีโดยสวมเครื่องแบบนักเรียน ซึ่งควรระงับโทษไว้สำหรับผู้ที่นำเอาเครื่องแบบนักเรียนไปแต่งว่าควรถูกลงโทษอย่างไรบ้าง รวมถึงกรณีที่ไม่ได้เรียนอยู่ในสถาบันนั้นแล้วนำเครื่องหมายสถาบันไปใช้ ซึ่งกลุ่มคนก็นำเครื่องแบบนักเรียนไปสวมใส่เพื่อหาประโยชน์ ควรมีโทษหนักโดยควรระงับโทษจำคุก 3 เดือน และปรับไม่เกิน 5,000 บาท ส่วนกรณีที่เด็กกระทำผิด เช่น สวมใส่เครื่องแบบนักเรียนเพื่อเร่ขายพวงมาลัยนั้น ก็ควรพิจารณาโทษโดยใช้ พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กประกอบด้วย”

ด้าน**นายสุนทร แยมขยัน** หัวหน้าฝ่ายปกครองวิทยาลัยราชสีห์ กล่าวว่า ตนสนับสนุนให้เด็กมัธยมแต่งเครื่องแบบนักเรียน ส่วนการให้นักเรียนระดับอาชีวศึกษาแต่งเครื่องแบบเหมือนกันหมดนั้น ก็ยังเป็นปัญหาเรื่องยกพวกตีกัน ซึ่งเด็กอาชีวศึกษาปัจจุบัน นิยมใส่ชุดลาลองมาเรียน โดยอ้างว่ากลัวจะถูกสถาบันอื่นทำร้าย แต่ในความเป็นจริงแล้วนักเรียนเหล่านี้กลับใส่หัวเข็มขัดของสถาบันหรือมีเครื่องหมายที่แสดงให้เห็นว่าเรียนอยู่ในสถาบันไหน และแม้จะใส่ชุดลาลองก็มีการพกอาวุธ เป็นการหาทางสร้างปัญหาใหม่ขึ้นมา ขณะเดียวกันก็ยังมีกลุ่มที่สวมเครื่องแบบนักเรียนเพื่อโก่งค่าตัวในการค่าประเวณี ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องเร่งหามาตรการในการแก้ปัญหา

“ที่สำคัญคือ เราปลูกฝังให้เด็กไม่เห็นความสำคัญของเครื่องแบบ เช่น ให้เด็กอนุบาลใส่ชุดนอนมาโรงเรียนได้ หรือบางโรงเรียนให้ไว้ผมยาวได้ ซึ่งเป็นการปลูกฝังให้เด็กไม่เห็นความสำคัญของเครื่องแบบนักเรียนตั้งแต่เด็กๆ เราจึงควรกำหนดเรื่องเครื่องแบบนักเรียนทุกระดับ และทุกประเภท เพื่อให้เด็กได้เห็นถึงความสำคัญของการใส่เครื่องแบบนักเรียน”



**น.ส.รพีญา สามสี** นักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมลลอบ กล่าวว่า ตนเห็นด้วยกับการปรับปรุง พ.ร.บ.เครื่องแบบนักเรียน และควรเพิ่มโทษให้กับบุคคลที่นำเครื่องแบบนักเรียนไปใช้หาประโยชน์ส่วนตัวด้วย ซึ่งโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 1,000 บาท ไม่ถือว่าหนักเกินไป เพราะควรมีการลงโทษให้หนักจะได้ไม่มีการนำเครื่องแบบนักเรียนไปใช้ในทางไม่เหมาะสมอีก

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้มีการแสดงความคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับการจัดทำเครื่องหมายของสถาบันให้กับนักเรียน โดยต้องการให้สถาบันการศึกษาเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องหมายสถาบันเอง หรือหากห้างร้านใดต้องการผลิตออกจำหน่ายก็ต้องได้อนุญาตจากทางสถาบันการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้มีการซื้อหาได้ง่าย

รวมทั้งได้มีการเสนอว่า ใน พ.ร.บ.ดังกล่าว ควรจะระบุไว้ด้วยว่า หากผู้ใดต้องการใช้เครื่องแบบนักเรียนในการแต่งกาย เช่น เพื่อการแสดงก็ขอให้มีการทำหนังสือขออนุญาตจากสถาบันการศึกษานั้นๆ ก่อน ลักษณะเดียวกับการขออนุญาตแต่งเครื่องแบบตำรวจ และขอให้รัฐบาลรณรงค์ผ่านสื่อต่างๆ ให้นักเรียนได้เห็นความสำคัญของการสวมเครื่องแบบนักเรียนอย่างกว้างขวาง

นางจรรยาพร กล่าวว่า ที่ประชุมส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่าควรจะมีกฎหมายฉบับนี้ เนื่องจากกฎหมายเดิมใช้มาเป็นระยะเวลาอันยาวนานจึงต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ส่วนเหตุผลที่ต้องออกเป็นกฎหมายก็เพื่อคุ้มครองไม่ให้บุคคลภายนอกแต่งเครื่องแบบนักเรียนเลียนแบบเพื่อแสวงหาประโยชน์โดยไม่ชอบ และการแต่งเครื่องแบบนักเรียนยังช่วยส่งเสริมความมีวินัย ความเป็นหมู่คณะ สร้างความตระหนักในตนเอง และสามารถแยกแยะนักเรียนออกจากคนที่ไม่เป็นนักเรียนได้ด้วย ซึ่งเป็นประโยชน์กับนักเรียนมากกว่าเป็นโทษ

“ข้อเสนอที่สำคัญ คือ การให้บุคคลที่ไม่ใช่ นักเรียน แต่ต้องการสวมเครื่องแบบนักเรียน ขออนุมัติจากต้นสังกัดก่อนสวมใส่เครื่องแบบนักเรียน ทั้งนี้ยังมีความเห็นแตกต่างกันอยู่ในเรื่องการกำหนดโทษ ซึ่งส่วนหนึ่งเห็นว่า บทกำหนดโทษมีความเหมาะสมแล้ว แต่ขอให้พิจารณาเรื่องเงื่อนไขการลงโทษนักเรียนบางเรื่อง เช่น การแต่งเครื่องแบบนักเรียนที่ไม่เหมาะสมอาจใช้วิธีการหักคะแนนความประพฤติ ส่วนบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่ นักเรียนแต่ใช้ชุดนักเรียนแสวงหา

ประโยชน์ ซึ่งการลงโทษจำคุกก็จะช่วยปรามไม่ให้เกิดการกระทำผิดเกิดขึ้น หากไม่มีการกำหนดโทษจำคุกหรือโทษไม่ร้ายแรงนัก ก็อาจไม่เป็นผลดีต่อการนำกฎหมายไปปฏิบัติ แต่ในที่ประชุมบางส่วนก็เห็นว่าโทษจำคุกอาจรุนแรงเกินไป เพราะแม้แต่ใน พ.ร.บ.เด็กแห่งชาติยังกำหนดโทษของเด็กที่มีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และอื่นๆ เพียงแค่โทษจำคุกเดือนและปรับเพื่อประโยชน์ ไม่ใช่การลงโทษ ดังนั้น หากเพียงแต่ไม่แต่งชุดนักเรียน แล้วจะต้องถูกจำคุกอาจดูรุนแรงเกินไป ดังนั้น จะได้มีการวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของทั้งสองส่วน และนำความเห็นทั้งสองด้านนี้เสนอต่อ นายวิจิตร ศรีสวรรค์ รมว.ศึกษาธิการ พิจารณาก่อนนำร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวเสนอกลับเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการ สถานติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณาต่อไป” นางจรรยาพร กล่าว